

Tuổi trẻ hội sinh viên qua sinh hoạt của Tổng Hội Sinh Viên

Tác Giả: Huy Pháng / Ngái Viát
Thứ Ba, 21 Tháng 2 Năm 2012 07:21

... khi làm việc chung, anh chị em trong Tổng Hội rất có tinh thần cộng mĩ, lắng nghe và ghi nhận những ý kiến của mọi người để tiến tới một kế hoạch chung.

Nhân dịp Tổng Hội Sinh Viên tổ chức “xuống đường” giúp cho đồng bào ghi danh vào Thành Nhân Nguyễn Văn nhân quyên cho Việt Nam và “cứu” nhũc sĩ Việt Khang, trong hai ngày Chủ Nhật, 19 tháng 2 và Thứ Bảy, 25 tháng 2 tại khu Thương xá Phố Cổ Lạc Thành, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với anh Billy (Vũ) Lê, chủ tịch Tổng Hội SVVN Nam Cali và tâm tình của tuổi trẻ hội sinh viên trẻ của các vùng địa phương.



Billy Lê (thế bên phải) tại địa phương ký thành nhân quyên cho nhân quyên Việt Nam, trẻ của Phố Cổ Lạc Thành. (Hình: Huy Pháng/Ngái Viát)

Billy Vũ Lê tốt nghiệp trường đại học UC Irvine với ngành tiếp thị và xã hội sinh thái học, đã tham gia với Hội Sinh Viên năm 2007 làm trong ban hành, rồi làm trưởng ban quản lý và giờ đây là tân chủ tịch của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (năm 2011-2013). Trong nhiệm kỳ trước đó, anh là phó chủ tịch Ngoại V. Billy Lê hiện nay mang huy hiệu đại diện môn phái Thái Cực Đạo tại võ đường của võ sư Đường Huy Đức. Anh cũng là một thành viên của câu lạc bộ thành phố Westminster và hội tiếp thị MEMO (Medical Educational Mission and Outreach) thành lập tại trường đại học UC Irvine để đi làm các công tác y tế địa phương và ngoài nước.

Từ những năm nay, công đồng người Việt hội sinh viên rất khâm phục sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm, đồng lòng làm việc của các em trong THSVVN Nam Cali, điển hình nhất là qua các lần tổ chức Hội Chủ tịch tại Nam Cali để bảo tồn văn hóa, lịch sử đất nước; và một khác, các em đã nỗ lực ý chí tranh đấu của thế hệ trẻ, trong tinh thần Nguyễn Ngọc Phú, tranh đấu cho nghề quý báu Vàng và bảo vệ lá cờ vàng mãi mãi tung bay trên bầu trời Nam Cali. Các em trong Tổng Hội đã làm việc bất vụ lợi, hiến sinh cho công cuộc chung, do đó nên hiện mỗi năm với trước khi các hội đoàn tổ chức hội chợ, năm nào cũng có, mà tất cả khi các em vào cuộc, năm nào cũng có trên dưới \$200,000 mỗi năm để giúp cho các hội đoàn tiếp thị, công ích nhũ

Tuổi trẻ hỡi người qua sinh hoạt của Tổng Hội Sinh Viên

Tác Giả: Huy Pháng / Ngái Viát
Thứ Ba, 21 Tháng 2 Năm 2012 07:21

Hái HO Cáu Trá TPB, Hái Bán Ngái Cái,...

Cáng đáng ngái Viát tá nán sá mánh hán náu cá sá đáan kát

Đáp câu hỏi, “Làm thế nào để các em tạo được các tổ đoàn kết và phát triển tinh thần phục vụ cho công đồng trong tinh thần vô vị lợi trong nhiệm vụ năm qua như thế?” anh Billy Lê cho biết là khi làm việc chung, anh chỉ em trong Tổng Hội rất có tinh thần cộng đồng, lắng nghe và ghi nhận những ý kiến của mọi người để tiến tới một tổ hợp chung. Trong một thời gian quy định, thời gian các thành viên tham gia bàn bạc, bày tỏ, phân tích với nhau rồi quy định trong một tinh thần dân chủ, tìm cách biến quy định qua hình thức công khai hoặc bằng lá phiếu. Việc công việc chung thì ai cũng xin tay áo, làm việc bên nhau, vui vẻ đoàn kết. Công việc xây dựng toàn khu Hội Chợ Tết, rồi thu dọn sau khi hội chợ bế mạc, chuyển đi u hành, tìm cách cho đến với sinh viên, không những chỉ có anh em trong tổng hội mà còn có sự đóng góp của các thí sinh nguyện viên không phân biệt tuổi tác làm việc đêm ngày, nhiệm vụ khi quên cơm chuyển ăn uống hay nghỉ ngơi. Các đồng học còn như Hội Chợ Tết một năm gặp mùa, mọi người phải làm việc cả tuần suốt đêm.

Hái Tát Sinh Viên của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam Cali tìm kiếm hàng năm là dịp để cho mọi người, các hội đoàn họp nhau trên thế giới cùng đến chung vui và làm việc với nhau. Billy Lê hạnh phúc cho rằng Hội Chợ Tết là một cơ hội bày tỏ sự cảm nhận của công đồng người Việt chúng ta, nhất là của Nam Cali khi đến với THSV để làm việc chung. Anh kêu gọi thêm: “Hiện nay cháu nghĩ rằng công đồng người Việt tá nán chúng ta số lượng nhiều hơn trước có sự đoàn kết của tất cả các hội đoàn trong miền Nam Cali. Chúng ta phải tiến tới và làm việc chung trong một tinh thần dân chủ để cho công đồng chúng ta càng ngày càng mạnh hơn.”

Tuổi trẻ hỡi người cần phải tiếp tay

Billy Lê cho biết từ lâu anh đã thích làm những công tác xã hội, từ đó đã đưa anh đến gần gũi với Tổng Hội Sinh Viên và Công Đồng Việt Nam. Theo anh, khi tham gia những sinh hoạt trong công đồng chúng ta được tiếp xúc, gần gũi với nhiều người, hiểu biết thêm để sẵn sàng như nguyện viên phục vụ mọi người, có dịp hiểu biết thêm tình hình trong nước cũng như hái ngoái. Khi mà giới trẻ có sự giúp đỡ của những thế hệ đi trước thì họ sẽ rút được những kinh nghiệm riêng, tạo cho mình lòng tin khi làm những chuyển động hơn, như là tìm hiểu với cộng đồng và tình nguyện của đất nước Việt Nam cũng như với để tranh đấu cho dân chúng hiện nay.

Tuổi trẻ hỡi người qua sinh hoạt của Tổng Hội Sinh Viên

Tác Giả: Huy Pháng / Ngái Viát

Thứ Ba, 21 Tháng 2 Năm 2012 07:21

Nói về Việt Khang, người làm nhác yêu nác bá cám tù hián nay ở trong nác, táo nên mát cao trào ký Thánh Nguyán Thá cáa đáng bào hái ngoái trong tuán qua, Billy Lê cho biát anh có nghe và tìm hiáu về ngái nhác sĩ này. Khi nói về nhác sĩ Việt Khang thì THSV luôn muán đoàn kết với các hái đoàn trẻ khác đá gây mát tiếng vang cho mái ngái biát về nhác sĩ, mát ngái mà bá bát chá vì đã viết lên nháng bài nhác yêu nác. Vì thế THSV muán dùng nháng pháng tián truyán thông xã hái đá phá bián nháng nguán tin trung thác đán mái ngái, nhát là nháng ngái trong nác đang bá bát thông tin.

Anh chá em trong THSV rát quan tâm đán phong trào ký thánh nguyán thá đán Tổng Hội Sinh Viên Obama. Billy Lê đã đác nhiáu bán táu lâu không trò chuyện với nhau mà gần đây đã liên lác đá hái xem có làm đác gì cho chián dách này không, và anh đã xác nhán rằng đây là mát chián dách ký Thánh Nguyán Thá lán nhát tá đá đán giá trong lách sử cáng đáng tán nán nên tuái trẻ hái ngoái cán phái tiáp tay. Anh Billy Lê cho biát, hián nay, các nhân vật nổi tiếng tá Hollywood cũng đã biát về nhác sĩ Việt Khang, thì sao chúng ta cháu ngái yên, mà phái cùng nhau lên tiếng đá đòi hái quyán làm ngái cho nháng ngái dân trong nác. Nếu ngái dân trong nác mà đã lên tiếng đòi nháng quyán căn bán cáa hái thì chúng ta ở hái ngoái không thá nào thá mà không sát sáng tiáp tay.

Ngái chá tách trẻ tuái Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam Cali cũng đã cho chúng tôi biát ngày Chá Nhá, 19 tháng 2 vừa qua cũng nhá Thá Báy, 25 tháng 2 này, Tổng Hội sẽ “xuáng đáng” tái khu Tháng Xá Phác Lạc Thá đá giúp đáng bào ghi danh vào Thánh Nguyán Thá vì nhân quyán Việt Nam gửi cho Tòa Bách ác, càng đông càng tốt đá táo sác mánh cáa cáng đáng ngái Việt chúng ta.